



# BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM



CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

[Giới thiệu](#)[Sơ đồ báo](#)[Tìm kiếm](#)

Chuỗi từ cần tìm

[English](#)[中文](#)

## TRIỂN LÃM TRANH "ĐÔNG VÀ TÂY TRONG TÔI" CỦA HỌA SĨ NGUYỄN ĐÌNH ĐĂNG TẠI TÔ-KI-Ô

Ngày 27/10/2007. Cập nhật lúc 16<sup>h</sup> 5'

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, sau khi đoạt giải thưởng "Họa sĩ xuất sắc" của Quỹ Mỹ thuật Sompo (Nhật Bản), ngày 26/10, họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đã khai mạc triển lãm tranh của riêng anh mang tên "Đông và Tây trong tôi" tại thủ đô Tô-ki-ô.

Triển lãm, được tổ chức theo lời mời của Công ty triển lãm H.A.C, diễn ra trong 9 ngày với 19 bức tranh sơn dầu tiêu biểu nhất do anh sáng tác sau khi tới Nhật Bản, trong đó có một số bức tranh khổ lớn, bao gồm cả bức tranh "Lối ra" vừa đoạt giải. Đây là triển lãm tranh thứ 6 của anh tại Nhật Bản và là lần thứ 5 được tổ chức tại Tô-ki-ô.

Với triển lãm "Đông và Tây trong tôi", họa sĩ Nguyễn Đình Đăng muốn đúc kết những điều anh đã trải nghiệm trong thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây - yếu tố quan trọng tạo nên phong cách sáng tác của anh. Các tác phẩm của Nguyễn Đình Đăng được những người yêu hội họa Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt và thu hút nhiều khách tới tham quan.

Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng sinh năm 1958 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh sang Nga học tập và lấy bằng Tiến sĩ Khoa học vật lý và toán học. Năm 1994, anh và gia đình sang Nhật Bản sinh sống. Hiện anh đang công tác tại Viện nghiên cứu vật lý và hóa học (RIKEN) ở Xai-ta-ma (Saitama). Với niềm đam mê hội họa, anh hiện là thành viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật Chủ thể của Nhật Bản. Năm 2004, anh được nhận "Huy chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam" do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng./

Theo TTXVN



In bài

Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Toà soạn: 275 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : [dangcongsan@cpv.org.vn](mailto:dangcongsan@cpv.org.vn)

Giấy phép số 157/GP-BVHTT ngày 01/12/2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet